

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2021**

1. Vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 01/7

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết xây dựng, triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống từ ngày 01/7/2021.

Để bảo đảm cho nhân dân sớm được hưởng những tiện ích của thẻ căn cước mới, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chiến dịch thu nhận hồ sơ để cấp 50 triệu thẻ căn cước trước ngày 01/7. Từ 01/3 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được trên 54 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra và sớm hơn với kế hoạch.

Tại Hội nghị, Bộ Công an chính thức công bố cơ bản hoàn thành các mục tiêu dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Hai hệ thống này sẽ chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2021 và sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử và phục vụ nhân dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Đây là một trong những yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đối với Sở Tài nguyên và Môi trường trong buổi làm việc với đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, vào chiều 22/6.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát các văn bản, chính sách liên quan để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ nếu cần thiết; tập trung thực hiện các dự án đầu tư công để tỷ lệ giải ngân vốn đạt cao nhất; phối hợp với các đơn vị, địa phương để tuyên truyền việc chấp hành các quy định về đất đai, môi trường.

Ông Huỳnh Minh Tuấn đề nghị Sở phải đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó có chỉ số thành phần về tiếp cận đất đai; quản lý chặt chẽ đất công, tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm vi phạm về môi trường v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đồng Tháp: Người tử vong tại khu cách ly âm tính với SARS-CoV-2

Liên quan đến trường hợp ông N.H.C (sinh năm 1989, quê quán xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) tử vong trong khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự, ngày 22/6, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, kết quả giám định pháp y xác định ông C. tử vong do suy hô hấp, suy tim trên bệnh nhân lao phổi, đồng thời kết quả xét nghiệm của người này âm tính với SARS-CoV-2. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cho việc đi lại của các cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung

học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, diễn ra từ ngày 06/7 đến hết ngày 09/7.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động liên hệ các bến xe, bến phà, bến khách ngang sông thuộc phạm vi địa giới hành chính quản lý để thông tin rõ về thời gian diễn ra kỳ thi; đồng thời yêu cầu chủ các bến xe, bến phà, bến khách ngang sông tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra chất lượng công trình hạ tầng bãi, bến, bố trí đầy đủ các phương tiện đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949